



دفتر مقام معظم رهبری
www.majlis.ir

ผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าพบท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลาม - 13 /Apr/ 2016

เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบรรดาผู้บัญชาการระดับสูงแห่งกองกำลังติดอาวุธได้เข้าพบท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้ชี้ถึง สิ่งที่สำคัญในแก่นแท้ของ”อัตลักษณ์องค์กรรวม”ของกองกำลังติดอาวุธสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน นั่นคือการมี “ศักยภาพแห่งการปฏิบัติการและการทหาร” และ”การมีแรงจูงใจในการกำหนดกรอบทิศทางด้านจิตวิญญาณและศาสนา” อย่างพร้อมกัน และกล่าวย่ำว่า

ในระบบของสาธารณรัฐอิสลามภารกิจหลักของกองกำลังติดอาวุธคือการปกป้องชายแดนแห่งความปลอดภัยแห่งชาติ ด้วยเหตุนี้จำต้องยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถของการปฏิบัติการและแรงจูงใจของกองกำลังนี้ให้มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงการมีอยู่ของสองประเภทของกองกำลังติดอาวุธที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวในประเทศต่างๆทั่วโลกว่า ในบางประเทศ ทหาร และกองกำลังทหารล้วนเป็นเพียงแต่สิ่งประดับโดยปราศจากศักยภาพในการปฏิบัติการ มีเพียงแค่อำนาจและความปลอดภัยของผู้ปกครองเท่านั้น

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามได้กล่าวเสริมว่า กรณีตัวอย่างเหล่านี้ก็มีอยู่ในเขตภูมิภาคของเราเช่นกัน ซึ่งบางประเทศเหล่านี้ได้ทุ่มสุดความสามารถในการบุกโจมตีเยเมนเป็นเวลาหนึ่งปีกว่า ประชาชนต้องตกอยู่ใต้ความหวาดผวของการโจมตีอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้า

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ได้ชี้ถึงประเภทที่สองของกองทัพทหารต่างๆในโลก โดยกล่าวเสริมว่า กองกำลังเหล่านี้หากมองโดยผิวเผินแล้วจะเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติการและการทหารในระดับสูง แต่ทว่าในสนามจริงแห่งการปฏิบัติการแล้วล้วนเป็นเพียงแต่การแสดงอำนาจของกองทัพเท่านั้น ไร้ตรรกะและไร้ความเมตตา

ท่านผู้นำสูงสุดได้ชี้ถึงการปฏิบัติการของทหารอเมริกาในอิรักและอัฟกานิสถานนั่นคือตัวอย่างที่ชัดเจนของการสำแดงพลังอำนาจด้านทหาร และกล่าวเสริมว่า กองกำลังเช่นนี้ หากเปลี่ยนพลังในสนามแห่งการปฏิบัติการก็จะไม่ลังเลใดๆในการออกคำสั่งให้ปฏิบัติการแบบกองกำลังอาชญากรมีอาชีวะ เช่น แบล็ก วอเตอร์

ท่านผู้นำการปฏิวัติอิสลามกล่าวย่ำว่า จะมีกองกำลังติดอาวุธของโลกกองกำลังเดียวที่มี อุดมการณ์ แรงจูงใจทางจิตวิญญาณ มีประสิทธิภาพ และในประเทศสามารถมีการปฏิบัติการที่มีความ “อิสระทางการเมือง” นั่นคือกองกำลังติดอาวุธของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านเท่านั้น

ท่านผู้นำสูงสุดกล่าวเสริมว่า การจัดตั้งกองกำลังติดอาวุธในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ไม่ได้มีสถานะภาพเพื่อประดับ ไม่ได้มีเพื่อการปฏิบัติที่ปาเลื่อ ไม่ได้ไร้ซึ่งตรรกะ และไม่ได้ไร้ซึ่งเป้าหมาย

ท่านผู้นำสูงสุดได้ย่ำว่า จำต้องส่งเสริมอัตลักษณ์เฉพาะบุคคลในกองกำลังติดอาวุธอิหร่านอย่างต่อเนื่อง และกล่าวเสริมว่า กองกำลังติดอาวุธไม่ได้เป็นของบุคคลเฉพาะ หรือ สำหรับพรรคหนึ่งและฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่ทว่าเป็นของประชาชนทุกคนและเป็นของประเทศชาติ ซึ่งต้องเป็นป้อมปราการแห่งความปลอดภัยสำหรับประชาชน พิทักษ์ความมั่นคงแห่งชาติและความปลอดภัยของประเทศ